

Số: 326/BC-CĐKTCN

Khánh Hòa, ngày 07 tháng 3 năm 2022

## **BÁO CÁO**

### **Kết quả đối thoại giữa Lãnh đạo trường với Thanh niên năm 2022**

Kính gửi: Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa.

Căn cứ Công văn số 1439/KH-UBND ngày 21/02/2022 của UBND Tỉnh Khánh Hòa về việc tổ chức đối thoại giữa chủ tịch Tỉnh với thanh niên năm 2022.

Căn cứ Kế hoạch số 46/KH-ĐTN ngày 25/02/2022 của Đoàn Thanh niên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang về việc tổ chức buổi Đối thoại giữa Lãnh đạo nhà trường với Thanh niên.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang báo cáo kết quả đối thoại giữa Lãnh đạo trường với Thanh niên năm 2022, cụ thể như sau”:

#### **I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỐI THOẠI**

Thực hiện Kế hoạch số 46/KH-ĐTN ngày 25/02/2022 của Đoàn Thanh niên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang về việc tổ chức buổi Đối thoại giữa Lãnh đạo nhà trường với Thanh niên diễn ra vào ngày 03/03/2022 tại Hội trường Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang với sự tham dự của lãnh đạo nhà trường, các trưởng đơn vị và cùng với hơn 170 học sinh- sinh viên tiêu biểu là cán bộ Đoàn- Hội đến từ các Khoa trong Trường.

Nhà trường đã phối hợp với Đoàn Thanh niên chỉ đạo các Chi đoàn cơ sở tiếp nhận các câu hỏi, ý kiến, đề nghị của HSSV tại các lớp, gửi về Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên để tổng hợp.

Từ những vấn đề đặt ra của HSSV, Đồng chí Bí thư Đảng bộ trường, Hiệu trưởng nhà trường chỉ đạo các Trưởng các đơn vị phối hợp để thông tin, giải đáp những ý kiến trao đổi, đề xuất và kiến nghị của HSSV có liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị tùy theo nhiệm vụ chức năng của đơn vị, các câu hỏi và trả lời cụ thể như sau:

**1. Cho em hỏi sao năm nay đi học không có xe buýt vậy. Nhà trường có thể hỗ trợ cho chúng em để có được xe buýt đi không ạ. Theo em thấy vẫn có xe buýt của Phương Trang vẫn đưa đón các bạn bên Lê Quý Đôn, Nếu các em cũng muốn đăng ký đi xe buýt như vậy thì trường có thể hỗ trợ không, muốn đăng ký như thế nào, bao nhiêu tiền ạ. Cảm ơn.**

#### **Trả lời:**

Trước thời gian HSSV đi học trực tiếp trở lại. Nhà trường (phòng CTHSSV) đã làm việc với Sở GTVT Khánh Hòa về việc mở lại các tuyến xe buýt theo lộ trình đã được phê duyệt đến và đi trường Cao đẳng KTCNNT và đã nhận được phản hồi như sau:

- Do tình hình dịch bệnh và chuyển đổi nhà thầu từ Công ty Quyết Thắng sang Công ty Phương Trang nên gặp nhiều khó khăn khi triển khai thực hiện. Do vậy, dự kiến

bắt đầu ngày 01/4/2022 Công ty Phương Trang mở lại tất cả các tuyến xe buýt như trước đây và mong phụ huynh, HSSV hết sức thông cảm đồng hành cùng doanh nghiệp. Riêng các tuyến liên huyện vẫn thực hiện bình thường.

- Hiện nay trường Lê Quý Đôn vẫn có xe Phương Trang đưa đón theo hình thức **thỏa thuận đưa đón** chứ không phải là xe buýt. Do vậy, các thỏa thuận như giá xe tháng, lộ trình, điểm đón, trả, số lượng phải thỏa thuận và thống nhất trước khi thực hiện.

VD. Hiện HS trường Lê Quý Đôn chi trả 200.000đồng/01 tháng/01HS (**đổi với trường ta thì chưa rõ**). Điểm đón trả phía nam: Cây dầu đôi...quảng trường... Trường và ngược lại; phía bắc: BX phía bắc ...quảng trường... trường và ngược lại. Số lượng 40HS/01xe.

- Trường hợp HSSV nhà trường có nhu cầu đi xe theo hình thức của trường Lê Quý Đôn tiến hành đăng ký tại khoa chuyên môn (**chú ý ghi điểm đón, trả**). Các khoa tổng hợp danh sách gửi phòng CT HSSV, phòng làm việc với Công ty Phương Trang, Sở GTVT và sẽ có trả lời cụ thể.

**2. Hiện tại gần cổng học sinh, sinh viên khi đi học về chúng em vẫn thấy có nhiều nhóm tụ tập, xăm trổ, còn có đánh nhau với các bạn trong trường mình nữa, chúng em rất sợ mỗi khi đi ngang qua (em sợ bị đánh nhầm). Nhà Trường có biện pháp nào để giải quyết tình trạng trên không ạ.**

**Trả lời:** Khu vực gần cổng HSSV (ngoài cổng) là khu vực mà các bộ phận chức năng của nhà trường không có thẩm quyền quản lý, xử lý trực tiếp các vấn đề, vụ việc mà chỉ có nhiệm vụ phối hợp cùng với các cơ quan chức năng có thẩm quyền tham gia giải quyết các vấn đề, vụ việc có liên quan đến HSSV nhà trường nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của HSSV.

Thực tế cho thấy, khu vực ngoài cổng trường còn tồn tại nhiều bất cập cần được giải quyết triệt để như hàng rong, tụ tập, ăn uống gây mất cảnh quan và sinh ra nhiều yếu tố làm mất an ninh trật tự... Nhận thấy điều đó, trong thời gian qua nhà trường đã tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng xã Phước Đồng, gửi Công văn và cử cán bộ làm việc trực tiếp với phòng Quản lý đô thị thành phố Nha Trang, đồng thời Lãnh đạo nhà trường cũng đề cập đến vấn đề này ở các buổi họp, hội nghị ở cấp cao hơn nhằm giải quyết dứt điểm vấn đề này.

Như vậy nhà trường đã thực hiện các biện pháp có thể theo thẩm quyền phối hợp cùng các cơ quan chức năng nhằm lập lại trật tự, cảnh quan khu vực ngoài cổng HSSV. Nhưng vấn đề mấu chốt để giải quyết triệt để vấn đề này chính là sự phối hợp của HSSV bằng các hành động cụ thể như sau:

- HSSV không trao đổi, mua bán, ăn uống với các hàng rong ở cổng.
- HSSV chấp hành đúng nội quy, quy chế, không tụ tập la cà ngoài cổng.
- Nêu cao tinh thần trách nhiệm kịp thời báo cáo các bộ phận chức năng về những hiện tượng, biểu hiện gây mất an ninh trật tự và các biểu hiện vi phạm khác...

**3. Cho em hỏi. Em muốn biết chính sách của trường nếu dịch bệnh tái phát lại ạ, hướng giải quyết nào để đảm bảo an toàn cho sinh viên và cả kiến thức để tốt nghiệp ạ, chứ học online làm em sa sút kỹ năng quá.**

**Trả lời:**

Tại Nghị quyết số 128-NQ/CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành qui định tạm thời “thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”. Hiện nay nhà trường đang triển khai các hoạt động theo đúng các qui định mà Nghị quyết đã ban hành.

- Trường hợp dịch bùng phát trở lại, nhà trường sẽ triển khai và thực hiện theo chỉ đạo, hướng dẫn của các cơ quan cấp trên và cơ quan chuyên môn nhằm đảm bảo an toàn cao nhất cho HSSV.

- Việc đảm bảo kiến thức, kỹ năng cho HSSV:

Trong thời gian giãn cách để phòng chống dịch, nhà trường đã triển khai cùng lúc 02 hình thức đào tạo: trực tuyến và trực tiếp theo tinh thần chỉ đạo của cơ quan cấp trên. Việc học trực tuyến cơ bản là truyền thụ kiến thức lý thuyết, phần thực hiện kỹ năng vẫn học trực tiếp tại xưởng. Bởi vậy, về cơ bản vẫn đảm bảo về lượng kiến thức, kỹ năng theo qui định.

Tuy nhiên, để giảm thiểu ảnh hưởng của dịch bệnh cũng như nâng cao chất lượng đào tạo nhà trường đã quyết định kéo dài thời gian HKI năm học 2021-2022 thêm 03 tuần cho các khóa K14, K15 để có thời gian củng cố kiến thức, kỹ năng nhằm đảm bảo hơn nữa kiến thức, kỹ năng chuyên môn theo qui định.

**4. Lớp học sĩ số rất đông, mỗi bàn ngồi 3-4 bạn sát nhau rất dễ lây bệnh nhà trường có giải pháp gì không?**

**Trả lời:** Theo công văn của tỉnh đi học trở lại, thích ứng với tình mới. Chúng ta phải thực hiện 5k. Tuy nhiên, tùy theo số lượng học sinh và diện tích nhà xưởng mà nhà trường cho phép chia nhóm.

**5. Nếu không may bị dính f0 phải tự cách ly, thì những tiết học vắng của em có bị đánh vắng không ạ? Và làm thế nào để bù những tiết đó (nếu được).**

**Trả lời:** Không đánh vắng, thầy cô sẽ gửi tài những bài đó cho các bạn. Nói chung sẽ tạo điều kiện hết sức để các em hoàn thành môn học.

**6. Trường mình có tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức để các em thi tốt nghiệp văn hóa lớp 12 không ạ. Các em đăng ký ở đâu. Lệ phí như thế nào ạ. Em cảm ơn.**

**Trả lời:** Khoa KHCB đã có kế hoạch ôn tập, tặng tiết cho lớp 12 bắt đầu từ ngày 10/3/2022. Đăng ký nơi gvcn hoặc khoa, dự kiến 7000đ/1 tiết/ 1 môn ôn tập.

**7. Cho em hỏi, tại sao điện công nghiệp tụi em lại ít được thực hành vậy thầy cô dạy điện công nghiệp, tụi e muốn vừa thực hành vừa học lý thuyết hoặc là thầy cô lấy mẫu hình ra giảng cho tụi e dễ hiểu, chứ học lý thuyết rồi thầy cô giao bài tập cho tụi e làm không tụi e không hiểu được bài, mong thầy cô bên điện công nghiệp đọc được ạ.**

**Trả lời:** Tỷ lệ lý thuyết/ thực hành là 30/70. Có thể em là K15, học kỳ đầu chỉ là những môn học chung và những môn cơ sở nghề. Học kỳ II các em sẽ học thực hành rất nhiều.

**8. Cho em hỏi khi nào trung cấp k13 mới nhận được bằng tốt nghiệp nghề vậy ạ. Có tổ chức buổi phát bằng cho các em không vậy.**

**Trả lời:** Trong tháng 3, nhà trường sẽ tổ chức phát bằng cho 479 bạn tốt nghiệp. Trường sẽ viết giấy mời cho tất cả phụ huynh. Rất mong gia đình các em sắp xếp thời gian tham dự lễ tốt nghiệp.

**9. Dạ cho em hỏi. Em được biết trường mình có lớp ô tô và điện công nghiệp liên kết với Đức, học xong biết tiếng thì có điều kiện đi Đức làm việc. Vậy khi nào tuyển vậy thầy.**

**Trả lời:**

Năm 2019 đào tạo cao đẳng 2 lớp nghề Công nghệ Ô tô và Điện Công nghiệp theo chương trình được chuyển giao từ CHLB Đức tốt nghiệp được cấp 2 bằng cao đẳng của Đức và của Việt Nam, thí điểm với nguồn kinh phí của nhà nước. Sau khi 02 lớp này tốt nghiệp thì mới quyết định có mở lớp theo chương trình này hay không, vì liên quan đến kinh phí và nhu cầu người học. Đưa sinh viên đi Đức làm việc là việc nhà trường đang xúc tiến hoặc các em liên hệ Phòng Công nghiệp và Thương Mại Đức (GIC/AHK Viet Nam) lầu 4, 33 Lê Duẩn, Quận 1, tp HCM (Hand in hand for International talents)

**10. Trường mình có liên kết với các nước để cho chúng em học xong đăng ký đi xuất khẩu lao động không ạ. Nếu có thì đi những nước nào ạ. Em cảm ơn.**

**Trả lời:** Trường ta chưa liên kết với các nước trong việc xuất khẩu lao động. Tuy nhiên, bạn nào có nhu cầu xuất khẩu lao động thì liên hệ sở lao động và thương binh xã hội Khánh Hòa có rất nhiều chương trình trong xuất khẩu lao động. Hiện nay bộ môn Chế tạo máy có rất nhiều sinh viên đã đi xuất khẩu lao động sang Nhật, các em có thể liên hệ các anh đi trước để biết thêm thông tin.

**11. Em nghe các anh chị lớp trước nói muốn ra trường phải có thêm bằng vi tính và tiếng anh. Vậy cho em hỏi sao trường không đưa vô chương trình để dạy thêm Vi tính và tiếng anh cho chúng em để đủ điều kiện ra trường sau khi học xong nghề ạ.**

**Trả lời:** Chuẩn đầu ra được bộ quy định cũng như Nhà trường đã ban hành. Khi ra trường có 02 chứng chỉ sẽ giúp ích các em trong vấn đề xin việc.

**12. Trường mình có liên thông với các trường đại học trong TP.HCM, vậy cho em hỏi điều kiện là gì, có thi đầu vào không hay xét tuyển, nếu đậu thì học ở đâu vậy, học phí như thế nào?**

**Trả lời:** Liên kết với Đại học sư phạm kỹ thuật Tp HCM, Đại học Kinh tế TP HCM..

Điều kiện: tốt nghiệp 12 + tốt nghiệp Cao đẳng (2,5 năm)

Xét tuyển, học tại Trường CĐ KTCN Nha Trang, dự kiến 8-10 triệu/ 1 học kỳ.

**13. Cho em hỏi, em học du lịch xong có liên thông đại học với các trường như Đại học Nha Trang, đại học Khánh Hòa không ạ.**

**Trả lời:** Chưa có liên thông với 02 trường trên, tuy nhiên các em có liên hệ Trường đại học Thái Bình Dương để học đại học (2 năm).

**14. Cho em hỏi, hiện tại trường cho tổ chức đi học lại mà không sử dụng nước sát khuẩn như trước nữa ạ?**

**Trả lời:** Bộ phận y tế vẫn thường xuyên kiểm tra và bổ sung nước sát khuẩn trong các máy tại các khu Hành chính và khu học lý thuyết. đối với các khu, nhà xưởng thực hành. giáo viên giảng dạy (bộ môn) chủ động liên hệ bộ phận y tế (tại phòng y tế để nhận dung dịch sát khuẩn). trong trường hợp nếu có thiết bị nào hết chưa kịp bổ sung. nhờ các bạn báo bộ phận y tế để bổ sung ngay. Nhà trường luôn đảm bảo và luôn đề cao tinh thần phòng, chống dịch, đảm bảo môi trường học tập an toàn.

**15. Nhà trường có thể tạo điều kiện để mở cửa nhà thi đấu vào cuối buổi chiều (sau khi học) để tụi em đá banh miễn phí không?**

**Trả lời:** Nhà thi đấu để phục vụ học thể dục, thể thao và tổ chức các giải thi đấu của Nhà trường, mở cửa theo giờ hành chính, không mở cửa ngoài giờ hành chính.

**16. Nhà Trường có thể bố trí thêm quạt cho các xưởng thực hành các lớp bên khoa cơ khí không ạ?**

**Trả lời:** Nhà trường bố trí thêm quạt ở các xưởng học thực hành, nhưng theo đề xuất của các trường đơn vị trực tiếp quản lý xưởng, Phòng QTTB-DA khảo sát và đề xuất trình Ban giám hiệu ký duyệt thực hiện.

**17. Hiện tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang không thiết kế một góc sân khấu ngoài trời để cho HSSV giao lưu ca hát sau những buổi học tập mệt nhọc ạ? Vậy hướng đến nhà trường thiết kế một góc sân khấu ngoài trời không ạ.**

**Trả lời:** Nhà Trường không thiết kế sân khấu ngoài trời.

**18. Trường mình hiện tại không có không gian xanh dành cho HSSV? Không có đủ chỗ ngồi cho các bạn muốn đến trường ngồi học nhóm sau các giờ trên lớp. Vậy cho em hỏi sắp tới trường có nhiều không gian xanh hơn không ạ.**

**Trả lời:**

Nhà Trường đang phát động trồng cây tạo không gian xanh phủ khắp trường, nhưng do thổ nhưỡng, cây khó phát triển dẫn đến không gian xanh chưa được như mong muốn, hy vọng sau mỗi năm không gian xanh của Trường phát triển rộng như kỳ vọng.

**19. Cho em hỏi. Hiện tại các em cao đẳng k13 sắp tốt nghiệp ra trường. Vậy cho em hỏi nhà trường có tổ chức ngày hội việc làm không vậy, để các em có điều kiện có việc làm khi vừa thi tốt nghiệp không.**

**Trả lời:** Phòng BĐCL-KT trả lời như sau: Đối với HSSV Tốt nghiệp, căn cứ Thông báo Lễ phát bằng tốt nghiệp, phòng BĐCL-KT sẽ xây dựng kế hoạch và phối hợp cùng các Doanh nghiệp tổ chức Tư vấn - Tuyển dụng cho HSSV tốt nghiệp và HSSV khác (đã tốt nghiệp hoặc HSSV đang học có nhu cầu việc làm không trùng TKB đang học) trong buổi Lễ phát bằng tốt nghiệp. Tại đây các em HSSV sẽ được các doanh nghiệp hỗ trợ về việc làm, cụ thể:

- Cung cấp thông tin về nhu cầu việc làm của Doanh nghiệp (hiện tại và trong thời gian sắp tới);
- Tư vấn việc làm phù hợp;
- Hỗ trợ đăng ký việc làm vào vị trí mong muốn;
- Phỏng vấn tuyển dụng...

Vì vậy trong thời gian tới, các em SV cao đẳng K13 nên tập trung vào việc ôn tập và thi tốt nghiệp sao cho kết quả tốt nhất, vì kết quả này sẽ quyết định vị trí việc làm ổn định và mức lương mà các em được hưởng sau khi tốt nghiệp.

**20. Cho em hỏi nhà trường mình có thư viện mở cửa những ngày nào vậy ạ. Thư viện có máy tính và internet không, chúng em có thể lên ở trên đó để tìm tài liệu không ạ.**

**Trả lời:** Thư viện của trường mở cửa thường xuyên tất cả các ngày trong tuần để phục vụ nhu cầu tìm kiếm sách, báo, tư liệu học tập cho HSSV và cán bộ, nhà giáo; Tại

thư viện có 10 máy vi tính được nối mạng Internet, trong thời gian nghỉ tết vừa qua hệ thống máy tính trên đang được phòng QTTB-DA sửa chữa bảo trì và sẽ sớm đưa vào phục vụ trong thời gian tới.

**21. Cho em hỏi, Mức phí đóng ở ký túc xá năm 2022 có tăng không? Dự kiến là bao nhiêu tiền một tháng?**

**Trả lời:** Mức phí đóng ở Ký túc xá năm 2022 là không tăng.

**22. Dạ cho em hỏi chỗ ký túc xá có cổng thông với bên trường. Vậy nhà trường có thể tạo điều kiện cho các bạn ở ký túc xá được đi theo cổng đó để đi học không ạ.**

**Trả lời:** Các bạn ở KTX không được đi cổng thông với bên trường để đi học. Vì HSSV vào trường học phải đi cổng HSSV để kiểm tra tác phong, trang phục đúng qui định của trường.

**23. Các bạn ở ký túc xá buổi chiều muốn qua khu trước nhà thi đấu để thi đấu bóng chuyền, bóng rổ được không ạ. Được chơi đến mấy giờ vậy.**

**Trả lời:**

- HSSV ở nội trú Ký túc xá được qua khu trước nhà thi đấu để thi đấu bóng rổ, bóng chuyền.

- Thời gian. Từ 17g 30 đến 18g30.

- Khi vào trường phải đi cổng chính trình thẻ ở nội trú KTX cho bảo vệ và làm giấy cam kết.

## **II. Đánh giá chung**

Lãnh đạo trường đã giải đáp triệt để 23 câu hỏi của các HSSV tạo sự thống nhất, đồng thuận trong vấn đề đối thoại. Nhìn chung, những câu hỏi, vấn đề do thanh niên đặt ra đã được lãnh đạo trường và các đơn vị chuyên môn có văn bản trả lời thỏa đáng, đáp ứng được yêu cầu và nguyện vọng của Đoàn viên Thanh niên.

Qua buổi đối thoại trực tiếp đã giúp cho thanh niên, học sinh, sinh viên hiểu rõ về những chủ trương, chính sách của Trường đối với công tác chăm lo, phát triển thanh niên, HSSV trong giai đoạn hiện nay, đồng thời tạo điều kiện để thanh niên HSSV bày tỏ những tâm tư, nguyện vọng, những kiến nghị, đề xuất liên quan đến việc thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển thanh niên của nhà trường năm 2022. Thông qua đó, lãnh đạo trường có kế hoạch chỉ đạo kịp thời để thực hiện, giải quyết những khó khăn, vướng mắc liên quan đến chính sách chăm lo, phát triển thanh niên đặc biệt là HSSV trường.

Trên đây là báo cáo kết quả đối thoại giữa Lãnh đạo trường với Thanh niên năm 2022 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang./.

**Nơi nhận :**

- Như trên (VBĐT);
- Các đơn vị trực thuộc (VBĐT);
- Lưu: VT, CT HSSV, ĐTN.

**HIỆU TRƯỞNG**

**Nguyễn Văn Lực**